



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ ก.พ. มีมติเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ลำดับที่ ๒๐ - ๓๒ จำนวน ๑๓ ราย ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการฯ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ดังนี้

วันและเวลา	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	วิธีการประเมินฯ	สถานที่ทำการประเมินฯ
วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐		ลงทะเบียน หากลงทะเบียนหลังเวลา ๙.๐๐ น. จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ	ลงทะเบียนออนไลน์
เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป	๐๑ - ลำดับสุดท้าย	สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ผู้ผ่านการประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่งต้องได้ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	การสัมภาษณ์ออนไลน์ หมายเหตุ ส่งรายละเอียด การลงทะเบียนและการ สัมภาษณ์ให้ทาง e-mail แล้ว

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีสิทธิรับการบรรจุตามอัตราว่าง ต้องมารายงานตัวภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเข้ารับการบรรจุในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุพัตรา มงคลบัณฑิต)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ